

# TƯ TƯỞNG NHÂN VĂN HỒ CHÍ MINH VỚI NIỀM TIN YÊU VÀO THẾ HỆ TRẺ



Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện thân mật với đại biểu Thanh niên xung phong dự Đại hội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước toàn miền Bắc (tháng 1/1967). Ảnh: T.L

**S**inh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh có niềm tin rất lớn vào thế hệ trẻ. Người luôn thấy được tiềm năng sáng tạo lớn lao của thanh niên đối với sự nghiệp cứu nước và xây dựng một xã hội mới phồn vinh, hạnh phúc. Đó là niềm tin trọn vẹn theo suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh. Đó là niềm tin có cơ sở khoa học vững chắc từ sự khẳng định vai trò to lớn của thanh niên Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dạy rằng, nếu chúng ta không gắn thanh niên với sự nghiệp của dân tộc thì không thể có cách mạng. Người đòi hỏi Đảng ta phải tin yêu và sử dụng thế hệ thanh niên với tư cách là người đại diện cho tương lai, từ đó coi trọng việc động viên, khuyến khích, cổ vũ họ tích cực tham gia các phong trào cách mạng. Người nói: “Thanh niên là một bộ phận quan trọng của dân tộc. Dân tộc bị nô lệ thì thanh niên cũng bị nô lệ. Dân tộc được giải phóng, thanh niên mới được tự do. Vì

vậy thanh niên phải hăng hái tham gia cuộc đấu tranh của dân tộc”.

Trong công cuộc xây dựng đất nước, Người trực tiếp động viên thanh niên học tập, rèn luyện để đủ sức làm chủ đất nước Việt Nam giàu mạnh, bởi “nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm người chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó”. Người đã dạy cho thanh niên đức tính kiên trì, không sợ khó, không sợ khổ, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Những cố gắng của tuổi trẻ từ tiền tuyến đến hậu phương, từ nông thôn đến thành thị hay miền núi xa xôi, trong mọi tầng lớp, mọi ngành nghề: bộ đội, công an, công nhân, nông dân, trí thức... luôn được Người kịp thời động viên, khen thưởng. Chính vì vậy, thế hệ thanh niên thời đại Hồ Chí Minh đã làm nên bao kỳ tích, góp phần tiến hành Cách mạng

tháng Tám thành công, kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ thắng lợi. Những kỳ tích đó đã chứng minh một chân lý: thanh niên là lực lượng không thể thiếu trong cách mạng dân tộc, dân chủ trước đây, cũng như trong cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa và trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay.

Cùng với việc động viên, cổ vũ thanh niên, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn chỉ ra những nhược điểm, thiếu sót của họ, giúp họ sửa chữa. Người rất hiểu tâm lý tuổi trẻ tuy năng động, nhưng làm việc gì cũng muốn cố vượt quá sức của mình, giàu mơ ước nhưng dễ xa rời thực tế. Vì thế, Người khuyên thanh niên nên lượng sức mình trong khi làm việc và nên chú ý tới hiệu quả thực tế của việc mình làm. Người căn dặn: “Việc gì cũng cần phải thiết thực, nói được, làm được. Việc gì cũng phải từ nhỏ dần dần đến to, từ dễ dần dần đến khó, từ thấp dần dần đến cao. Một chương trình nhỏ mà thực hành được hẳn hoi, hơn là một trăm chương

trình to tát mà làm không được”.

Người không những chỉ ra cho thanh niên nhận thấy những khuyết điểm, thiếu sót mà còn chỉ ra cho họ con đường khắc phục, sửa chữa: “Các cháu ít hay nhiều cũng có mang cái dấu vết của xã hội cũ, cái tư tưởng tiểu tư sản... cá nhân chủ nghĩa nó để ra cái tư tưởng danh lợi, chỉ muốn làm ông này ông khác, bà này bà khác... là khinh lao động chân tay và khinh người lao động chân tay... sợ khó nhọc và sợ khổ. Muốn sửa chữa cá nhân chủ nghĩa thì khi làm bất kỳ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước, mà phải nghĩ đến đồng bào, đến toàn dân đã”.

Chính sự ân cần, khuyến khích, động viên của Người đã khơi dậy ở thanh niên Việt Nam lòng yêu nước, tự hào dân tộc và trách nhiệm đối với Tổ quốc, với nhân dân, hợp thành lực lượng đông đảo đi theo tiếng gọi của Đảng, xung kích trong phong trào cách mạng giải phóng dân tộc không ngại khó khăn, gian khổ, mất mát, hy sinh. Nhiều người đã ngã xuống một cách oanh liệt, để lại những giá trị tinh thần bất diệt như Võ Thị Sáu, Lê Văn Tám, Bé Văn Đàn, Cù Chính Lan, Tô Vĩnh Diện, Phan Đình Giót, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Viết Xuân..., làm cho cả thế giới khâm phục và sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam.

Quán triệt tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh, trong đó có sự tin yêu tuổi trẻ, Đảng ta trong quá trình lãnh đạo cách mạng luôn nhận thức đúng đắn và thường xuyên quan tâm bồi dưỡng thế hệ kế tục sự nghiệp cách mạng. Thực tiễn lịch sử hơn 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thế hệ thanh niên Việt Nam luôn xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Họ là lực lượng xung kích đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hàng triệu thanh niên đã và đang kế tiếp nhau xung kích trên mặt trận chống thực dân đế quốc cũng như trên mặt trận lao động sản xuất, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội. Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, vai trò của thanh

niên càng được Đảng đặc biệt quan tâm. Đảng ta đã khẳng định: Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước ta bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không là tùy thuộc vào lực lượng thanh niên.

Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo đã và đang đem lại những kết quả to lớn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội đã, đang và sẽ tạo điều kiện, cơ hội cho thanh niên được rèn luyện, phấn đấu và khẳng định mình. Đây chính là cơ sở quan trọng để thanh niên xây dựng và củng cố niềm tin vào thực hiện mục tiêu lý tưởng. Dưới bất cứ hình thức nào thì lý tưởng, niềm tin của thế hệ thanh niên ở Việt Nam hiện nay cũng phải xuất phát từ lý tưởng, niềm tin của Đảng. Thanh niên phải ra sức học tập, lao động, rèn luyện để ngày càng tiến bộ, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giữ vững các thành quả cách mạng, thực hiện được mục tiêu cao cả: xây dựng Tổ quốc ta ngày càng giàu mạnh, đất nước ta ngày càng hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

Trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng hiện nay, Đảng ta chủ trương tiếp tục xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, vì cộng đồng; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng và tác phong công nghiệp trong lao động tập thể, trở thành công dân tốt của đất nước. Cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến, vươn lên ngang tầm thời đại. Hình thành một lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; phấn đấu cho mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; góp

phần to lớn vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, sánh vai cùng các nước tiên tiến trên thế giới. Đảng, Nhà nước và toàn xã hội chăm lo, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; được học tập, có việc làm, nâng cao thu nhập, có đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh. Bản thân thanh niên phải nỗ lực học tập, rèn luyện phấn đấu không ngừng...

Trải qua những thăng trầm lịch sử, sự hướng ứng vào niềm tin đó của thanh niên ngày càng mạnh mẽ, sâu sắc để hình thành và thúc đẩy niềm tin của nhân dân với Đảng, của Đảng với nhân dân. Vì vậy, niềm tin của thế hệ thanh niên Việt Nam hiện nay, vẫn tiếp nối ngọn lửa từ thế hệ cha anh, là niềm tin cách mạng, niềm tin vào sự nghiệp đổi mới của Đảng và nhân dân. Niềm tin cách mạng là sự hòa quyện giữa nhận thức lý tưởng với tình cảm và ý chí, trở thành động lực tinh thần giúp thanh niên vượt qua mọi khó khăn, thử thách, ra sức phấn đấu theo con đường, mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Hiện nay, thanh niên cũng rất đồng tình ủng hộ và hăng hái tham gia vào sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Nhiều tấm gương sáng trong lao động, chiến đấu, học tập và công tác đã thuộc về tuổi trẻ. Thanh niên đang hăng hái xung kích, đi đầu trong thực hiện các chương trình, mục tiêu của sự nghiệp đổi mới. Với hai phong trào lớn: “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước” tiến hành cụ thể ở bốn chương trình hành động là: “Lập thân, lập nghiệp, xây dựng đất nước phồn vinh”; “Bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an ninh”; “Nâng cao dân trí, bồi dưỡng tài năng trẻ, phát triển văn hoá thể thao”; “Công tác xã hội bảo vệ môi trường” đã thu hút hàng triệu thanh niên hăng hái tham gia, chủ động sáng tạo, cống hiến cho Tổ quốc và rèn luyện chính bản thân mình.

**NGUYỄN TUẤN LÊ**